
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๔ นาฬิกา 

ณ ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 

 
  
 นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือ
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่องของถนน การคมนาคม การบูรณะซ่อมแซม การจราจร
ของทางหลวงชนบท ถนนช ารุด การสร้างถนนทางเชื่อมด่านข้ามพรหมแดน ปัญหาด้านการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว 
การก่อสร้างสนามกีฬาประจ าอ าเภอ การปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน การจดทะเบียนศิลปะ วัฒนธรรมทาง ใต้ 
เพื่อให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว การขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  
ปัญหาเรื่องน้ า การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกร การก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ าเพื่อท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค เรื่องโครงการโคขุน ๑ ล้านตัว เรื่องของกองทุนสวนยาง การแสดงออกทางการเมืองของ
นักเรียน นักศึกษา การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ปัญหาอุปสรรคของประธานชุมชนและเรื่องค่าตอบแทน การท าประมง 
ของผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและการประมงพาณิชย์ ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน การเวนคืนที่ดินริมทางรถไฟ 
ปัญหาเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเรื่องความแออัดในโรงพยาบาลและขอให้สร้างอาคาร ให้
เพียงพอต่อผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุม 
เพื่อขอน าระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึน้มาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระที ่๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเกษมสันต์  มีทิพย์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใชเงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ 
เพื่อแกไขปญหา เยียวยาและฟนฟเูศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายสุชาติ  ชมกลิ่น 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์ เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาด ี
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๒ 

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหสับดีที่ ๒ ๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

 
 
 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบและ
ติดตาม การด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา  และช่วงนครราชสีมา – 
หนองคาย ซึ่ง นายวินท์  สุธีรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายสุรเชษฐ์  
ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) 
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภา 
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการด าเนินงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร -  
นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย ซึ่ง นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๖) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามล าดับ โดยมีเหตุผลท านองเดียวกัน 
ความว่า “โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนกว่าสี่แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่สูง มีผลกระทบ
ต่อประชาชนจ านวนมาก แต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบและรับรู้ข้อเท็จจริงในการด าเนินการตามโครงการ 
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นต่าง ๆ การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาโครงการนี้เป็นเรื่องด่วน 
ที่จะต้องท าการศึกษาผลกระทบและติดตามการท างานก่อนที่โครงการจะด าเนินการไปมากกว่านี้โดยไม่มีตัวแทน
ราษฎรมาศึกษา ตรวจสอบและติดตาม จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว” สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับรถไฟ
ความเร็วสูง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากโครงการฯ เรื่องของการเชื่อมโยงตลาดลุ่มแม่น้ าโขง ไทย-จีน ลาว-จีน 
การสูญเสียเรื่องของเศรษฐกิจและการขยายเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ พหุภาคทางเศรษฐกิจ การเชื่อมต่อระหว่าง 
นครราชสีมา-หนองคาย-สปป.ลาว-จีน การท่องเที่ยวโดยรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในพื้นที่
ทางภาคใต้อันเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ รวมถึงการท ารถไฟรางคู่ การขอให้จัดสรรงบประมาณมา
ด าเนินการในโครงการดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นประตูอีสาน ความคาดหวังในโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน เรื่องของสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ การสร้างความ
เจริญและด้านเศรษฐกิจเพื่อจะเป็นประตูสู่เวทีโลก การออกแบบรถไฟทางคู่ผ่าเมืองโคราช การขอให้การรถไฟ
ทบทวนโครงการฯ การออกแบบให้คุ้มกับการลงทุน การสร้างและขยายศูนย์ซ่อมออกนอกเมือง เรื่องของ
ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน และการลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนและเห็นด้วย
ที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามเรื่องดังกล่าว 

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมเพื่อพิจารณา 
และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ๙๐ วัน 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอน
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา 



๓ 
 

(๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้  ซึ่ง  
นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที ่๕.๒๘) 

(๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายนิยม  เวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที ่๕.๑๓๔) 

(๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ ซึ่ง นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนางบุญรื่น  ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๔๐) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๔ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามล าดับ โดยมีเหตุผลท านองเดียวกัน 
ความว่า “ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ โดยอ้างว่าจะส่งงบประมาณไปช่วยในการดูแลซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ นั้น ปรากกว่าในห้วงเวลา 
ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทไม่ได้ด าเนินการส่งงบประมาณเพื่อไปช่วยองค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแล
รักษาหรือก่อสร้างใหม่ในส่วนที่ช ารุดเสียหายแต่อย่างใดจึงเป็นภาระขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีงบประมาณ 
อยู่ไม่มากนักไม่สามารถดูแลถนนสายต่าง ๆ ได้ จึงได้รับความเดือดร้อนเพราะถนนเสียหายประชาชนก็จะโจมตี
ต าหนิติเตียนองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในชนบททั่วประเทศต่อไป” โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่ 

สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นเรื่องของการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้มีระบบการคมนาคม 
ที่ดีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การบริการสาธารณะเป็นหน้าที่ของรัฐ กรณีที่มีการโอนภารกิจแต่ไม่ได้มี
การโอนงบประมาณ การโอนงบประมาณควรท าอย่างชัดเจน การจัดท าแผนการกระจายอ านาจ และหลักการ
โอนอ านาจ การด าเนินการที่อยู่ในหน่วยงานอื่นควรมีการปลดล็อกในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องถนนหรือ
ที่ดิน กฎ กติกา ต่าง ๆ ควรได้รับการแก้ไข ความทับซ้อนเชิงอ านาจของหน่วยงาน การกระจายอ านาจไปยัง อบต. 
อย่างจริงจัง การถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับ อบต. ส่วนกลางต้องการรักษาอ านาจในการบริหารราชการ 
แผ่นดิน การถ่านโอนงบเฉพาะกิจ งบอุดหนุน อบต. มีความประสงค์จะส่งมอบคืนทางหลวงชนบทเนื่องจากไม่มี
งบประมาณด าเนินการ การจัดสรรงบประมาณตามอ าเภอใจ การลดภารกิจของกรมทางหลวงชนบทเพื่อถ่ายโอน
อ านาจไปยังท้องถิ่น หลักการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเติบโตมากขึ้น ข้อดีข้อเสียของการกระจายอ านาจ และ
การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และบุคลากร จึงมีความจ าเป็นต้องถ่ายโอนงบประมาณไปด้วย  ซึ่งสมาชิกฯ ส่วนใหญ่
สนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในชนบท
ทั่วประเทศ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ 
ประกอบด้วย 

  



๔ 
 

๑. นายทวี  เสริมภักดีกุล ๒. นายปฐม  เฉลยวาเรศ 
๓. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ ์ ๔. นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม 
๕. นายจักรัตน์  พ้ัวช่วย ๖. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี 
๗. นายเดชอิศม์  ขาวทอง ๘. นายวัชรพล  โตมรศักดิ ์
๙. นายวีระกร  ค าประกอบ ๑๐. นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 

๑๑. นายวิเชียร  ขาวข า ๑๒. นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ 
๑๓. นายบุญแก้ว  สมวงศ ์ ๑๔. นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล 
๑๕. นายพัฒนา  สัพโส ๑๖. นางสาวละออง  ติยะไพรัช 
๑๗. นางนฤมล  ธารด ารงค์ ๑๘. นายวันชัย  ปริญญาศิร ิ
๑๙. นายสุรชาติ  ศรีบุศกร ๒๐. นายมานัส  อ่อนอ้าย 
๒๑. นางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ ๒๒. นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ 
๒๓. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ๒๔. นางพรรณสิริ  กุลนาถศิร ิ
๒๕. นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา ๒๖. นายสมบูรณ ์ ซารัมย ์
๒๗. นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา ๒๘. นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ 
๒๙. นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ ๓๐. นายคารม  พลพรกลาง 
๓๑. นายองค์การ  ชัยบุตร ๓๒. นายช านาญ  จันทร์เรือง 
๓๓. นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล ๓๔. นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย 
๓๕. นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน ์ ๓๖. นายอนุรักษ์  จุรีมาศ 
๓๗. นายอ าไพ  กองมณ ี ๓๘. นายซูการ์โน  มะทา 
๓๙. นายรณพงศ์  ค านวณทิพย์  

 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา ๑๒๐ วัน   

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน ซึ่ง นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก 
๕ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ   

(๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน ซึ่ง นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสุพรรณบุร ีพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที ่๕.๑๖) 

(๒) ญัตต ิเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันและพลังงานให้เป็นระบบและยั่งยืน ซึ่ง นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๖) 

 



๕ 
 

(๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
ปรับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟาาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP2018) เพื่อให้ราคาพลังงาน
ในประเทศเหมาะสมและรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่ง นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

(๔) ญัตต ิเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับ 
โครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรม ซึ่ง นายเกียรติ  สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาธิปัตย ์เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิไดบ้รรจุระเบียบวาระ) 

(๕) ญัตต ิเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับ 
โครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๖ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามล าดับ โดยมีเหตุผลท านองเดียวกัน 
ความว่า “เนื่องจากปัจจุบัน ราคาน้ ามันทุกชนิดของประเทศไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย , 
พม่า มาก แม้จะมีการอ้างว่าเป็นเพราะประเทศไทยเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันสูง แต่ถ้าไปศึกษารายละเอียดแล้ว
กลับพบว่า ประเทศไทยมีโครงสร้างราคาพลังงานที่ไม่เหมาะสมหลายจุด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้น้ ามัน –
ก๊าซแพง จึงจ าเป็นอย่างรีบด่วนที่ควรจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
และกองทุนน้ ามัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ลดราคาน้ ามันและก๊าช แก่ประชาชนทั่วประเทศ ได้ถึง ๕ บาท/ลิตร”  
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นพลังงาน
ทางเลือก ความมั่นคงทางพลังงาน เรื่องของโรงกลั่นภายในประเทศ การบริหารจัดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศ 
ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน นโยบายสนับสนุนราคาน้ ามันที่ยังไม่สะท้อนราคาน้ ามันที่แท้จริงในประเทศ และ
เรื่องกองทุนการอนุรักษ์พลังงาน ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๖ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน
เพื่อพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ๖๐ วัน 

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุง 
พื้นที่และสภาพภายในเรือนจ าทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม ซึ่ง นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔) โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

(๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
ปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศ ซึ่ง นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  
พรรคประชาธิปัตย ์และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๒๘) 

(๒) ญัตต ิเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจ า ซึ่ง นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที ่๕.๑๔) 



๖ 
 

(๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องแนวทาง 
การย้ายเรือนจ าออกจากเขตชุมชนเมือง ซึ่ง นายสาคร  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ 
พรรคประชาธิปัตย ์เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที ่๕.๑๔๔) 

(๔) ญัตต ิเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การย้ายเรือนจ าออกจากเขตชุมชนเมือง ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ 
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๕๓) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๕ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามล าดับ โดยมีเหตุผลท านองเดียวกัน 
ความว่า “ด้วยเรือนจ าส่วนใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ก่อสร้างและใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน 
บางแห่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี เช่น เรือนจ าประจ าจังหวัดนครสวรรค์ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดเวลาเกือบ
๑๓๐ ปีที่ผ่านมาไม่เคยขยายพื้นที่ภายในเรือนจ า เรือนนอนต้องนอนเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่จ ากัด
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความล าบากในการดูแลนักโทษ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและกระทบกระเทือน
ต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง” สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในประเด็นความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า เรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การรอลงอาญา การลดหย่อนโทษ 
คดีระหว่างอุทธรณ์ฎีกาและไม่มีพฤติกรรมหลบหนี ไม่ควรน ามาฝากขังในเรือนจ า การคืนคนดีสู่สังคมปัญหา
การกระท าความผิดซ้ าซ้อนของนักโทษ ระบบกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ครบวงจร บ้านกึ่งวิถี คดียาเสพติดควร
ให้มีการบ าบัดมากกว่าให้ติดคุก การฝึกอาชีพในเรือนจ าให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษและอาชีพที่ควรฝึกควรเป็น
ตลาดแรงงาน ความแออัดและที่ตั้งของเรือนจ าที่อยู่ในใจกลางเมืองใกล้กับสถานศึกษาหรือสถานที่ส าคัญทาง
ราชการ การย้ายเรือนจ าออกไปนอกเมือง ปัญหานักโทษล้นเรือนจ า การปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือข้อจ ากัด 
ต่าง ๆ การดูแลขวัญและก าลังให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรื่องของเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ การประเมิน
ผู้ต้องขังก่อนออกจากเรือนจ า กรณีประเทศที่บริหารจัดการเรือนจ าได้ เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ การปฏิรูป
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดและการรับโทษ และการฝึกอาชีพ การฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม การท า MOU 
กับกรมจัดหางานหรือสภาอุตสาหกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข และการปรับปรุงสถานที่ในเรือนจ าให้เหมาะสม 
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งเลื่อนการลงมติญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๓ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


